



ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๒๐๕/๕๗๖๑



กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๓๘๘๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. โดยเห็นว่า

๑. ระเบียบฯ ดังกล่าว เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือในระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลปลอมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

๒. การกำหนดให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานประจำกระทรวง” ตามระเบียบนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ยังช่วยให้ส่วนราชการสามารถติดตาม ตรวจสอบ และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับความเสียหายจากการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จหรือบิดเบือน สามารถดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดได้โดยเร็ว

๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์มีจำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งยากแก่การตรวจสอบว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จ อีกทั้งผู้ใช้สื่อยังสามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง จำเป็นต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใช้สื่อทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้และประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์ของสื่อ เช่น การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูล การแชร์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลหรือแหล่งที่มาเบื้องต้น รวมทั้งความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทลงโทษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๙๖๐ โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๙๖๔